

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa bà con cử tri!

Trong không khí ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị Đại biểu, các Lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Để có thêm thông tin cũng như mong muốn có sự tín nhiệm của bà con nhân dân, tôi xin phép thông tin về bản thân như sau:

Tôi tên là: PHẠM NGỌC BẢO

Sinh ngày: 06/10/1989

Quê quán: xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Thường trú tại 28 Phạm Văn Đồng, TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Hiện là Chuyên viên Văn phòng huyện Tư Nghĩa.

Được sự tín nhiệm của cơ quan, đơn vị đã giới thiệu tôi ứng cử vào Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thấy được rằng đây là một niềm vinh dự và đầy trách nhiệm của bản thân mình với bà con cử tri.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi nhận thức rằng; đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong các lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống hiến cho quê hương và phục vụ nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ phấn đấu làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe, tổng hợp và hệ thống hóa các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề nghị các cấp chính quyền xem xét, giải quyết những yêu cầu chính đáng, những vấn đề bức xúc mà cử tri mong đợi, nhất là các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, môi trường, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tham mưu đề xuất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

3. Để làm tròn trách nhiệm của bản thân trong công tác chuyên môn và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan MTTQ các cấp đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.

Cuối cùng xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu và bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT

Phạm Ngọc Bảo